



## ประกาศโรงพยาบาลเวียงแหง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงแหง ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (รายเดือน) บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวียงแหง ดังนี้

ประเมินสมรรถนะ	วิธีการประเมิน	วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	สอบข้อเขียน	เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	สอบสัมภาษณ์	เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

โรงพยาบาลเวียงแหง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวียงแหง

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยัดกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามสวมเสื้อยัดกางเกงยีนส์)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๕. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ  
สอบโดยเคร่งครัด

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า  
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๑

โสธิตา สารพันธ์ุ

(นางโสธิตา สารพันธ์ุ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ราย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายพีรสิทธิ์ สายผึ้ง	
๐๐๒	นายกฤตกร พรหมนิล	

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม บัณฑิต ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวียงแหง ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์